

บทความทางวิชาการ

เรื่อง

พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา วีรบุรุษแห่งแดนใต้

ของ

พันตำรวจโทวิชาญ เกร็อรันต์

อาจารย์( สบ 2 ) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี  
ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสายงาน  
อำนวยการและสนับสนุน ประจำปี 2553 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  
สายงานต่างๆ และประกอบการศึกษาทั่วไป

## คำนำ

บทความทางวิชาการเรื่อง พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา วีรบุรุษแห่งแดนใต้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสายงานอำนวยการและสนับสนุน ประจำปี 2553 และหลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสายงานต่างๆ ตลอดจนประกอบการศึกษาทั่วไป

หวังว่าบทความทางวิชาการเรื่องนี้จะ เป็นประโยชน์สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสายงานอำนวยการและสนับสนุน ประจำปี 2553 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสายงานต่างๆ และประกอบการศึกษาทั่วไป ในส่วนของข้อบกพร่องหากเกิดขึ้นผู้เขียนขอน้อมรับเพื่อจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

พันตำรวจโท วิชาญ เกรือรัตน์

อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

พฤษภาคม 2553

## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
ประวัติการรับราชการ	3
วาทะของพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา	4
เสียงสะท้อนจากบุคคลสำคัญ	5
เสียงสะท้อนจากครอบครัว	7
ฉายาที่ได้รับ	8
เกียรติประวัติ	8
สรุป	8
บรรณานุกรม	10

## พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา วีรบุรุษแห่งแดนใต้

### บทนำ

ขณะที่ประชาชนชาวไทยกำลังอยู่ในห้วงแห่งความวิตกกังวลใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศไทยเพราะกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประชาธิปไตยแห่งชาติ ( นปช. ) จะออกมารวมตัวเพื่อเรียกร้อง กดดันให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ยุบสภาผู้แทนราษฎรคืนอำนาจให้ประชาชน ปรากฏว่าขณะที่ประชาชนชาวไทยกำลังกังวลใจอยู่นั้น ในช่วงเย็นของวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่องเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อมีข่าวการเสียชีวิตของ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา จังหวัดยะลา ขณะออกปฏิบัติหน้าที่สนธิกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ ขณะที่รถยนต์ผ่านถนนจุดเกิดเหตุคนร้ายได้กระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักกว่า 20 กิโลกรัมที่ฝังไว้บนถนนและยังออกมาใช้อาวุธปืนยิงซ้ำแล้วถอยหนีเข้าป่าไป ต่อมากองกำลังหนุนได้เข้ามาช่วยพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา และผู้ได้บังคับบัญชาที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ในเวลาต่อมา พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล หลังจากที่ข่าวการเสียชีวิตของ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ได้แพร่กระจายประชาชนคนไทยที่ทราบข่าวต่างแสดงความรู้สึกเสียใจกับการจากไปของท่านผู้ก้มกับการสมเพียร เหตุผลหนึ่งที่ประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ไม่นานท่าน พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ได้เดินทางจาก อำเภอบันนังสตา เข้ากรุงเทพมหานคร เพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมในกรณีที่ทำเรื่องขอย้ายตนเองจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา ไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันตัง จังหวัดตรัง ตามคำขอร้องของครอบครัวเนื่องจากเหลือเวลาอายุราชการเพียงปีกว่าๆ ก็จะเกษียณอายุราชการแล้วจึงต้องการให้ออกจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะทำงานเสี่ยงภัยมาเกือบ 40 ปี อยากให้บั้นปลายชีวิตได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา จึงได้เดินทางจากแดนใต้เพื่อมาขอพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เป็นข่าวที่ประชาชนเห็นใจและให้ความสนใจ เมื่อมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นก็ยิ่งทำให้ประชาชนชาวไทยต่างมีความรู้สึก

เสียใจและเห็นใจ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา และครอบครัวมากยิ่งขึ้น จากการเสียชีวิตของท่าน พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ในครั้งนี้สิ่งที่สะท้อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามมามากมาย แต่เรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนั้นมี 2 เรื่อง นั่นคือ ความสามารถ ความกล้า ความเสียสละของบุคลากรในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นคือ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ผู้เสียชีวิตที่สังคมต่างออกมายกย่องเชิดชูความดีกันอย่างมากมาย มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ทุกวันในช่วงที่ท่านเสียชีวิตจนกระทั่งมีการพระราชทานเพลิงศพ ได้มีสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนำภาพท่าน พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ไว้หลังจากในขณะที่มีรายการข่าวประจำวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนต่างมีส่วนร่วมรู้สึกกับการเสียชีวิตของ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา จนถือว่าเป็นประวัติน่าเลื่อมใสเพียงคนเดียวในงานบำเพ็ญกุศลศพมีประชาชนต่างเดินทางไปแสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนราชการอื่น ตลอดจนประชาชนที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องหรือรู้จักมักคุ้น เป็นการส่วนตัวกับครอบครัว พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ส่วนเสียงสะท้อนอีกด้านหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ การบริหารงานภายในองค์กรเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลซึ่งก่อนที่ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา จะเดินทางขึ้นไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมก็ได้มีข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการ ถึงระดับสารวัตรมาก่อนแล้วเมื่อมีข่าวที่ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ได้เดินทางขึ้นไปเรียกร้องความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายโดยไม่ได้มีการแก้ไขเยียวยาใดๆ และท่านได้มาเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่จึงทำให้เสียงสะท้อนในการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังทิวคูณยิ่งขึ้น มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของผู้บังคับบัญชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามมามากมาย ถึงขนาดมีการกล่าวว่า “ ท่าน พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ได้เดินทางไปขอชีวิตจากผู้บังคับบัญชา แต่ก็ไม่ได้รับ...” ผู้เขียนในฐานะที่เป็นอาจารย์ทำหน้าที่สอนสิ่งบุคคลที่จะไปทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อยากให้นักเรียนตำรวจได้เรียนรู้และเห็นถึงแบบอย่างการทำงานด้วยความตั้งใจ ความเสียสละ

ของพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา และไม่ยอมให้วีรกรรมของพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา เลือนหายไปตามกาลเวลา จึงใคร่ขออนุญาตบันทึกเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ไว้ใช้ในการศึกษาต่อไป

### ประวัติการรับราชการ

พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา เป็นชาวจังหวัดสงขลา เข้ารับราชการครั้งแรก หลังจบโรงเรียนตำรวจภูธร 9 เมื่อปี พ.ศ.2513 และเป็น ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธร บันนังสตา มาตลอด ขณะปฏิบัติราชการนั้น พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ผ่านการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนับร้อยครั้ง วิสามัญคนร้ายได้นับร้อยศพ จนเป็นที่กลัวเกรงของกลุ่มคนร้าย และทำให้ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา มีชื่อเสียงในแวดวงตำรวจเป็นอย่างมาก

จากนั้นในปี พ.ศ. 2519 พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ซึ่งยศในขณะนั้นคือ จำปีตำรวจ สมเพียร เอกสมญา ถูกกับระเบิดที่ขาซ้ายจนเกือบขาด ขณะต่อสู้กับกลุ่มโจรก่อการร้าย นายลาเต๊ะ เจาะบันดัง แต่ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ก็เอาชีวิตมาได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ถูกคนร้ายยิงในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จนได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังใน ด้วยความเก่งกล้าและจัดเป็นตำรวจฝีมือชั้นเยี่ยม ทำให้พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาชิบดีและเหรียญมาลาเข็มกล้ากลางสมร (ร.ม.ก.) จนกระทั่งกรมตำรวจ ( ในสมัยนั้น ) อนุมัติให้ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา เข้าอบรมหลักสูตรนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และได้เลื่อนยศให้ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา เป็น ร้อยตำรวจตรี ก่อนจะย้ายให้ไปประจำการอยู่ที่จังหวัดสงขลา ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2550 พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา จะถูกเรียกตัวกลับมาเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบันนังสตา เพื่อปราบปรามกลุ่มโจรใต้ที่ก่อเหตุร้ายวัน ซึ่งพันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ก็ใช้ประสบการณ์ที่มีปราบปรามคนร้ายและวิสามัญได้ถึง 19 ราย และยึดอาวุธสงครามได้

เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ก็ถูกกลุ่มคนร้ายลอบโจมตีมาโดยตลอดเช่นกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 คนร้ายได้วางแผนลอบวางระเบิดหลายจุด เพื่อล่อให้ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา นำกำลังเดินทางเข้าไปที่เกิดเหตุ ก่อนที่คนร้ายจะลอบวางระเบิดรถกระบะที่นั่งอยู่ แต่ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ขณะที่ทางครอบครัวของ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา เกิดความวิตกกังวลว่า พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา จะไม่ปลอดภัย จึงได้ถือเคล็ดเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น “ ภูวพงษ์พิทักษ์ ” เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ก็ขอกลับมาใช้นามสกุลเดิม

จากนั้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ได้เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ ถึงระดับ สารวัตร ที่ผ่านมา ทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นความจำนงขอพิจารณาโยกย้ายเป็น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันตัง จังหวัดตรัง พื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่ในปีสุดท้ายก่อนจะเกษียณอายุราชการ แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา ครั้งนั้นผู้กำกับกระดุกเหล็ก ถึงกับหลังน้ำตา และเปิดใจถึงความรู้สึกก่อนจะกลับไปปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งมาถูกคนร้ายลอบวางระเบิดจนเสียชีวิตในครั้งนี้

#### **วาทะของพันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา**

พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา เคยตัดพ้อไว้ในขณะที่ได้เดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ ถึงระดับ สารวัตร ที่ผ่านมา ว่า

“ รัชการดำรงค์มารวม 40 ปี และใช้ชีวิตอยู่ใน สถานีดำรงภูธรบันนังสตา มานานตั้งแต่สมัยขึ้นประทวน ต่อสู้กับคนร้ายจนรอดตายมาหลายครั้ง ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็หลายหน ครั้งนี้รู้สึกเหนื่อยล้า และเป็นปีสุดท้ายก่อนจะเกษียณอายุราชการ จึงขอยกย้ายออกนอกพื้นที่ไปอยู่บ้านภรรยาที่ตรัง และผู้บังคับบัญชารับปากจะพิจารณาให้ย้ายไปที่โรงพักดังกล่าว แต่พอคำสั่งแต่งตั้งมาปรากฏว่าไม่ได้ย้าย คงอยากจะทำเรื่องขอพระราชทานยศ พลตำรวจเอก ให้ตนตอนตายแล้วมากกว่า ”

### เสียงสะท้อนจากบุคคลสำคัญ

การจากไปแบบไม่มีวันกลับของ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา คงเหลือแต่คุณงามความดีที่ได้รับการยกย่อง สรรเสริญ เชิดชูเกียรติยศ คุณงามความดีให้ระลึกถึงอยู่เสมอ การเสียชีวิตของ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ในครั้งนี้ได้มีบุคคลสำคัญได้ออกมาแสดงความรู้สึกมากมายหลายท่าน จึงขอนำความรู้สึกของบุคคลสำคัญที่ได้กล่าวถึง พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ดังนี้

พลตำรวจเอก อชิรวินัย สุพรรณเภสัช อดีต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่

“ ได้รู้จัก พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา มาช้านาน ความสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ครูกับลูกศิษย์ พี่กับน้องเท่านั้น เพราะความผูกพันของเราสองคนมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร การประพฤติปฏิบัติของ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา เป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ เข้าใจ ถึงภาวะผู้นำที่ดีว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไรและต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับศรัทธา พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ถือเป็นครูเป็นแม่แบบที่ดีที่หายากอันควรแก่การยกย่อง สามารถนำไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นนายตำรวจหลักสูตรต่างๆ ได้รู้สึกถึงจิตวิญญาณของการเป็นตำรวจที่ดีว่าควรเป็นอย่างไร ”



พลตำรวจเอก วชิรฐ เฉษฐคุณธร อดีต รองอธิบดีกรมตำรวจ และรัฐมนตรี  
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่

“ เป็นที่น่าเสียดายและน่าเสียใจ ที่ในกรณีของ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา นั้นแม้เจ้าตัวจะได้แสดงความจำนงที่จะขอย้ายออกไปนอกพื้นที่ เพื่อจะได้พักก่อนถึงเกษียณอายุราชการ แต่ผู้บังคับบัญชาก็ไม่เห็นใจหรือสนใจแม้กระทั่งจนเมื่อคุณสมเพียร อุตสาห์เดินทางเข้าไปร้องเรียนจนถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรีแล้ว ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องก็มิได้เห็นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการให้เป็นกรณีพิเศษ เพียงแต่ให้สัญญาเลื่อนลอยว่าจะจัดการให้ คุณสมเพียร จึงต้องกลับไปทำหน้าที่เสี่ยงอันตรายต่อไปจนกระทั่งเสียชีวิต เกราะห้กรรมที่เกิดแก่ คุณสมเพียรนั้น เนื่องมาจากระบบการบริหารงานบุคคลของตำรวจบกพร่อง ถ้าสมัยและทิ้งให้หมกหมมมานานแล้ว ควรจะต้องแก้ไขโดยด่วน ”

นายอภิรักษ์ ชื่อธานวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่

“ การเสียชีวิตของ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ท่านผู้กำกับ เป็นคนดี ปากกับใจตรงกันเสมอ ไม่เคยคิดร้ายกับใคร เป็นที่รักและเคารพของลูกน้องมาก ชาวบ้านก็รักท่านมาก ”

พลตำรวจโท เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ผู้บัญชาการตำรวจ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ทำหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ) และเลขานุการศูนย์ประสานงานประชาชนและอาสาสมัครช่วยงานตำรวจกล่าวถึง พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ว่

“ เป็นผู้เสียสละปกป้องผืนแผ่นดิน ด้วยการพลีชีพตัวเอง รวมถึงลูกน้อง เป็นนายตำรวจที่มีความมุมานะทำงานสร้างมวลชนสัมพันธ์กับภาคประชาชนในพื้นที่ตลอดเวลา จนชาวบ้านมาเป็นแนวร่วมภาครัฐ ในการปกป้องเหตุร้ายต่างๆในพื้นที่ และยังได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในการแจ้งเบาะแสของกลุ่มคนร้าย จนทำให้ชาวบ้านรักใคร่ยกย่องเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริง จากการเสียสละครั้งนี้ เป็นความสูญเสียของนายตำรวจที่ทำงานด้านมวลชนคนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ”

นี่เป็นส่วนหนึ่ง ของการกล่าวถึงการเสียชีวิตของ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ในครั้งนี้ ยังมีบุคคลอื่นมากมายหลายท่านที่ได้ออกมาแสดงความรู้สึกถึงการสูญเสียบุคคลสำคัญคนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ผู้เขียนขอนำความรู้สึกของบุคคลข้างต้นที่ได้กล่าวไว้มากล่าวอ้าง

### เสียงสะท้อนจากครอบครัว

บุคคลในครอบครัวถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของบุคคลหนึ่งบุคคลใดสำเร็จ หรือล้มเหลว บุคคลในครอบครัวถือว่าเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ก็เช่นกันที่มีบุคคลในครอบครัวคอยดูแลช่วยเหลือเป็นกำลังใจเสมอมา การจากไปครั้งนี้ของ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา นับว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว “ เอกสมญา ” นางพิมพ์ชานา ภูวพงษ์พิทักษ์ ภรรยาคู่ชีวิตของ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ที่ได้อยู่ร่วมชีวิตกันมา 40 ปี วันนี้ได้ขาดเสาหลักของครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับ ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อสามี ว่า

“ ภูมิใจที่พี่สมเพียรทำหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต แต่เสียใจตรงที่ไม่ได้ย้ายไป ถ้าได้ย้ายคงไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ รู้สึกผิดหวังกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาก เพราะว่าสามีเป็นคนทำงาน คนแข็งแรงไม่เคยขอะอะไรเลย การเดินทางไปร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการโยกย้ายก็แล้วแต่ที่แล้ว ดิฉันเป็นคนขอต่อสามีว่าเวลาที่เหลืออีก 1 ปีเศษนั้นขอให้กับครอบครัว เพราะตลอดชีวิตพี่สมเพียร มีแต่งงาน ครอบครัวไม่เคยมีงานปีใหม่ งานวันเกิดหรือสังสรรค์ร่วมกันเลย จึงขอให้พี่สมเพียรย้าย แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณา เมื่อ พลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว โทรศัพท์มาหาพี่สมเพียร เมื่อทราบว่าไม่ได้ย้ายออกนอกพื้นที่ พี่สมเพียรน้อยใจถึงกับกินอาหารไม่ลง อยากจะขอให้การเสียชีวิตของพี่สมเพียร เป็นสิ่งสะท้อนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลกำลังพลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีกว่านี้ เพราะเคยไปดูการทำงานของตำรวจท้องถิ่นๆ ความเป็นอยู่แตกต่างกันมาก ดิฉันเป็นแม่บ้านหน้าที่หลักเมื่อสามีเข้าป่า ต้องทำอาหาร หุงข้าวเหนียว หุงข้าว ต้มไข่ พรึกกับเกลือ ปลาเค็ม เป็นอาหารที่ดีแล้ว

เมื่อกลับจากป่าสิ่งที่พบคือเท้าชีวิตจนเหมือนซากศพ ตามศีรษะเอวขอบกางเกงในเต็มไปด้วยทากคุดเลือด เห็นชีวิต สามีแล้วรู้สึกสงสารอย่างมาก ”

### ฉายาที่ได้รับ

จากการทำงานด้วยความเก่งกล้าสามารถ อดทน เสียสละ ตลอดชีวิตการรับราชการ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา จึงได้รับการกล่าวขานและได้ให้ฉายาไว้หลายชื่อ อาทิ เช่น “จ่าเพียร นักสู้แห่งเทือกเขาภูโค” “จ่าเพียรมือปราบ” และ “จ่าเพียรขาเหล็ก” ซึ่งหมายถึง การที่ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ยึดการลาดตระเวนด้วยเท้าเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ จนปัจจุบันแม้จะมียศเป็น พันตำรวจเอก แต่ชาวบ้านก็ยังเรียก “จ่าเพียร”

### เกียรติประวัติสูงสุดที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเก่งกล้า และเป็นตำรวจฝีมือชั้นเยี่ยม ทำให้ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาชินดี และเหรียญมาลาเข็มกล้ากลางสมร (ร.ม.ก.) จนกระทั่งกรมตำรวจ (ในสมัยนั้น) อนุมัติให้ พันตำรวจเอก สมเพียร เอกสมญา เข้าอบรมหลักสูตรนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก และได้เลื่อนยศ เป็น ร้อยตำรวจตรี

### สรุป

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมานั้นคงเลื่อนหายไปตามกาลเวลาบนหลักเกณฑ์ของกฎธรรมชาติ แต่ความทรงจำดีๆ ยังคงมีไว้สำหรับผู้ที่สร้างคุณงามความดีไว้ให้ลูกหลานให้จดจำ สำหรับการจากไปของ พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ที่ไม่มีวัน

กลับไม่มีสิ่งที่จะให้แก้ตัวสำหรับใครบางคน เพราะว่ามันสายเสียแล้ว คำว่า “เสียใจ” คงไม่มีใครอยากได้ยิน แต่คงไม่มีคำพูดอะไรที่จะพูดได้ดีไปกว่านี้แล้ว แต่ในความรู้สึกของครอบครัวพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา คงยากที่จะเยียวยาจากการจากไปของหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานด้วยความมานะอดทน เสียสละ ขอมพลีชีพเพื่อประเทศชาติแต่กลับต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ความรู้สึกนี้คงอยากที่จะลืมเลือน สิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นคือความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม อันครอบครัวของพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา มองว่าตัวพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ไม่ได้รับความยุติธรรม ผู้เขียนเห็นว่า การจากไปของพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา นั้นเป็นบทเรียนราคาแพงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องใช้ในการบริหารงานในอนาคต หวังว่าการสูญเสียในครั้งนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เรื่องราวชีวิตของพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา คงจะเป็นประโยชน์ให้ข้าราชการตำรวจนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา เพราะการปฏิบัติตนของพันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา ที่ได้เห็นถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีงามอย่างยิ่ง ควรค่าแก่การจดจำและนำไปปฏิบัติต่อไป

## บรรณานุกรม

ข่าว. เติลนิวัตต์.( 18 มีนาคม 2553 ) : 2.

วชิษฐ เดชกุญชร. มติชน. ( 16 มี.ค. 2553)

[www.thairath.co.th/content/region/70303](http://www.thairath.co.th/content/region/70303)

